

UBND QUẬN HẢI AN
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28/BC- THCS

Cát Bi, ngày 28 tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG KHAI
Thông tin chung về cơ sở giáo dục
Năm học 2023- 2024

Căn cứ Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số 2941/SGDĐT- KTKĐ ngày 24/9/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT.

Trường THCS Lê Lợi báo cáo kết quả thực hiện công khai thông tin chung về cơ sở giáo dục năm học 2023- 2024 (theo Điều 4 của Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024) như sau:

1. Tên cơ sở giáo dục : Trường THCS Lê Lợi

2. Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của cơ sở giáo dục, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục (sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử).

Địa chỉ số 423 Cát Bi-phường Cát Bi-quận Hải An-TP Hải Phòng.

Địa chỉ thư điện tử : thcs-leloi@haian.edu.vn

3. Loại hình của cơ sở giáo dục, cơ quan trực tiếp; tên nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục.

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân quận Hải An

4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục.

Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường căn cứ vào mục tiêu của giáo dục phổ thông được quy định tại Luật giáo dục (Điều 2 của Luật Giáo dục ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2019). Chiến lược phát triển của nhà trường xây dựng dựa trên định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo từng giai đoạn, được nêu rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cát



Bi nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết của HĐND các cấp đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ để thực hiện phương hướng chiến lược của nhà trường.

Mục tiêu của nhà trường:

+ Xây dựng trường học an toàn, thân thiện, bình đẳng, kỷ cương; nâng cao chất lượng giáo dục; cán bộ, giáo viên tích cực, sáng tạo trong dạy học; học sinh có cơ hội học tập, phát triển năng lực và phẩm chất trong học tập, cảm nhận mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

+ Đảm bảo đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cho việc triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với các khối lớp.

+ Xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục nhà trường; triển khai hiệu quả chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với các khối lớp.

+ Thực hiện nghiêm túc các qui định về an toàn an ninh trường học, công tác Phòng cháy, chữa cháy; chủ động phòng, chống, ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh trong nhà trường

+ Nhà trường duy trì chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; học sinh thi vào lớp 10 THPT.

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục.

Trường THCS Lê Lợi được thành lập năm 1991. Nhà trường có khuôn viên riêng biệt, có tường bao khép kín, có cổng trường, biển trường theo qui định.

Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển (tính từ 1991 đến nay), trường THCS Lê Lợi đã gặp không ít khó khăn về CSVC, song cùng với sự phát triển và từng bước đô thị hoá của phường, nhà trường đã được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng CSVC. Với sự cố gắng phấn đấu của đội ngũ CB, GV, NV, sự ủng hộ nhiệt tình của PHHS và HS, trường THCS Lê Lợi đã từng bước khẳng định được uy tín, chất lượng của mình so với các trường trong quận. Từ năm 1991 đến nay, trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc; nhiều năm được Bằng khen của Thủ tướng, Bộ GD&ĐT, UBND Thành phố. Hiện nay, trường có tổ chức chi bộ Đảng gồm 68 đảng viên, giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường, hàng năm liên tục đạt Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh. Tổ chức Công đoàn hoạt động đúng chức năng, đạt thành tích xuất sắc, luôn là tổ chức Công đoàn vững mạnh: Trong nhiều năm liên tiếp được Liên Đoàn lao động quận Hải An công nhận là tổ chức công đoàn vững mạnh. Các tổ chức: Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh,

Ban đại diện cha mẹ HS đều hoạt động tích cực, góp phần cùng nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đạt Cờ dẫn đầu công tác đội và phong trào thiếu nhi của BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng năm 2017, năm học 2019-2020 Liên Đội được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, liên tục từ năm học 2018-2019 đến nay Liên Đội luôn đạt danh hiệu Liên Đội mạnh cấp thành phố.

Trong những năm qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, đầu tư về CSVC phục vụ công tác dạy và học như: Hoàn thiện trạm biến áp đưa vào sử dụng và nhà tập Đa năng cho HS hoạt động TDTT. Sửa chữa nâng cấp toàn bộ các phòng học, phòng chức năng, tường bao. Lắp đặt hệ thống camera ở tất cả các phòng và các khu vực trong nhà trường. Mua sắm nhiều trang thiết bị mới phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập: máy tính, máy chiếu, bàn ghế chuẩn, bảng...; hệ thống trang thiết bị, đồ dùng

dạy học khá đầy đủ và hiện đại, đảm bảo tốt cho các hoạt động dạy - học của nhà trường.

Nhà trường đã xây dựng được đội ngũ GV tương đối đồng đều về chuyên môn nghiệp vụ, năng động, sáng tạo và tâm huyết với nghề, luôn đạt thành tích cao trong giảng dạy và bồi dưỡng HSG và kết quả thi vào lớp 10 THPT.

Cụ thể: năm học 2023- 2024:

- Kết quả học sinh giỏi năm học 2023- 2024: Cấp quốc gia: 17 giải, Cấp thành phố: 69 giải; Cấp quận: 122 giải.

- Kết quả thi vào lớp 10: Điểm trung bình xét tuyển là 40,9. Điểm bình quân môn Ngữ văn đạt 8,3. Môn Toán đạt 8,1, môn Tiếng Anh đạt 8,2. Có 41 em đỗ trường THPT chuyên Trần Phú. Có 10 em là thủ khoa, á khoa, tam khoa trường THPT chuyên Trần Phú và trường THPT công lập.

- Tổ chức thành công chuyên đề cấp thành phố: Vận dụng phương pháp dạy học dự án và ứng dụng Padlet trong dạy học Chủ đề 8: “Du lịch Hải Phòng” nhằm đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá định kỳ Nội dung giáo dục địa phương Hải Phòng lớp 7.

Và chuyên đề Toán cấp quận với chủ đề: “Ứng dụng một số yếu tố thống kê trong đời sống thực tiễn”.

- Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Với những thành tích đạt được trong năm học vừa qua nhà trường được công nhận tập thể lao động xuất sắc. Nhiều thầy cô giáo được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và được bằng khen của UBND thành phố, Bộ GD&ĐT, UBND quận.

6. Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại diện để liên hệ, bao gồm:

Họ và tên Hiệu trưởng; Lê Đức Vương

Số điện thoại: 0912413684

Địa chỉ thư điện tử: tige.dh1995@gmail.com

7. Tổ chức bộ máy:

a. Quyết định thành lập :

Trường THCS Lê Lợi được thành lập năm 1991 theo Quyết định số 365/QĐ-UB ngày 19 tháng 8 năm 1991 của UBND thành phố Hải Phòng với diện tích 4360.5m²

b. Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh sách thành viên hội đồng.

Quyết định số 1858/ QĐ- UBND ngày 20/7/2023 của UBND quận về việc kiện toàn Hội đồng trường Trung học cơ sở Lê Lợi, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Chủ tịch Hội đồng : Đ/c Lê Đức Vương- Hiệu trưởng nhà trường.

Danh sách các thành viên Hội đồng trường:

Stt	Họ và tên	Chức vụ/nhiệm vụ tại trường học	Chức vụ/nhiệm vụ tại Hội đồng trường
1	Lê Đức Vương	Hiệu trưởng, Bí thư CB	Chủ tịch HĐ trường
2	Nguyễn Quốc Hưng	Phó CT UBND phường Cát Bi	Thành viên
3	Lê Thị Mỹ Hạnh	P.Hiệu trưởng, P.Bí thư CB	Thành viên
4	Nguyễn Thị Vân Anh	Chủ tịch Công đoàn	Thành viên
5	Nguyễn Thị Thùy	TT tổ KHXH	Thành viên
6	Lê Thanh Bình	TT tổ KHTN	Thành viên
7	Bùi Thị Thu	TT tổ Văn phòng	Thư ký
8	Nguyễn Thúy Ngân	Bí thư chi đoàn	Thành viên

9	Hoàng Thị Lan Anh	Giáo viên - TPT	Thành viên
10	Nguyễn Xuân Tuấn	Trưởng BDD CMHS	Thành viên
11	Mạc Nguyễn Mai Linh	Ban chỉ huy Liên đội	Thành viên

c. Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, cơ sở giáo dục

Quyết định số 5125/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND quận Hải An về việc bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng trường THCS Lê Lợi với Ông Lê Đức Vương

Quyết định số 5124/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND quận Hải An về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng trường THCS Lê Lợi với bà Lê Thị Mỹ Hạnh.

Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND quận Hải An về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng trường THCS Lê Lợi với bà Nguyễn Thu Anh

d. Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục và của các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu có); sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục.

Là trường hạng I, trường THCS Lê Lợi có đầy đủ cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định của Điều lệ Trường trung học. Trường được bổ nhiệm 01 Hiệu trưởng, 02 Phó hiệu trưởng, các đồng chí đều có năng lực quản lý, năng động, sáng tạo trong quản lý. Trường có đủ các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn đã và đang hoạt động tích cực để làm nên những thành tích cao trong phong trào thi đua của trường.

đ. Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu có); không có

e. Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo cơ sở giáo dục.

Họ và tên Hiệu trưởng; Lê Đức Vương

Số điện thoại: 0912413684

Địa chỉ thư điện tử: tige.dh1995@gmail.com

Địa chỉ nơi làm việc : 423 Cát Bi-phường Cát Bi-quận Hải An-TP Hải Phòng.

8. Các văn bản khác của cơ sở giáo dục:

- Chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục: Kế hoạch chiến lược được viết vào ngày 15 tháng 01 năm 2021 và bổ sung điều chỉnh kế hoạch vào tháng 3 năm 2021 được sự tham gia góp ý của toàn thể CB, GV, NV trong nhà trường, của Ban đại diện

CMHS, nhà trường đã trình UBND phường Cát Bi và Phòng GD&ĐT quận Hải An và được phê duyệt

- Quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục : Kế hoạch số 04/ KH- THCS ngày 26/1/2024 về triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024.

- Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

- Các nghị quyết của hội đồng trường; quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính; chính sách thu hút, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Trên đây là báo cáo công khai của trường THCS Lê Lợi về công khai thông tin chung về cơ sở giáo dục năm học 2023- 2024 (theo Điều 4 của Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024).

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;
- Website nhà trường ;
- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG



Lê Đức Vương